

คุณธรรมพื้นฐาน	วิธีการสอน	การวัด
<ol style="list-style-type: none"> 1. ซื่อสัตย์ สุจริต 2. ความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 3. จิตอาสา สาธารณะ 4. เคารพกติกาสังคม (วินัย) 5. ความเสียสละ 6. ความกตัญญู 7. เคารพตนเองและสิทธิของผู้อื่น (การเคารพคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์) 8. ความเป็นกัลยาณมิตร 9. ความตรงต่อเวลา 	<ol style="list-style-type: none"> 1. ผู้สอนเป็นแบบอย่างที่ดี 2. ชี้แจงและกำหนดข้อตกลงเงื่อนไขในการเรียนการสอน 3. ถาม –ตอบ(อธิบายกลับ) 4. กระบวนการเพื่อนเตือนเพื่อน 5. การให้รางวัลและยกย่อง 6. บทบาทสมมุติโดยใช้ภาพยนตร์ สื่อวิดีโอเพื่อสะท้อนความคิด 7. การยกตัวอย่าง การเปรียบเทียบจากกรณีศึกษา 8. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 9. การสอดแทรกในการเรียนการสอน 10. การใช้สถานการณ์จำลอง 11. กิจกรรมกลุ่ม การสั่งงาน ชิ้นงาน ใบงาน 12. การสะท้อนคิดทั้งจากตนเองและเพื่อน 13. การสาธิตและสาธิตย้อนกลับ 14. จิตตปัญญา 	<ol style="list-style-type: none"> 1. สังเกตพฤติกรรม 2. ใช้แบบสอบถาม 3. การโต้ตอบ (reflection) 4. ประเมินจากสมุดบันทึก ใบลงเวลา rubric การทำกิจกรรม 5. ใช้แบบประเมินคุณลักษณะทางวิชาชีพ (ผู้ประเมินประกอบด้วย อาจารย์ เพื่อน ตนเอง แห่หลังฝึกปฏิบัติการ อาจารย์พี่เลี้ยง) 6. ผลงาน/ชิ้นงาน 7. ออกข้อสอบ 8. ใช้แบบทดสอบ
<p>คุณธรรมวิชาชีพ</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ความยุติธรรม 2. ความอุทิศตนเพื่อส่วนร่วม 3. เคารพในคุณค่าความเป็นมนุษย์ 4. มีจรรยาบรรณวิชาชีพ 5. การทำงานเป็นทีม 	<ol style="list-style-type: none"> 1. กรณีศึกษา 2. ฝึกปฏิบัติงานจริง 3. จัดกิจกรรมร่วมกับสังคม 4. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 	<ol style="list-style-type: none"> 1. แบบสังเกตพฤติกรรม 2. แบบประเมินหลายทาง 3. แบบทดสอบสถานการณ์จริง

มหาวิทยาลัยนครพนม

คุณธรรมจริยธรรม	วิธีการสอน	การวัด
<p>1.เสียสละ จิตสาธารณะ</p> <p>2.เคารพในคุณค่าศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์</p> <p>3.ทัศนคติที่ดีและความภูมิใจในวิชาชีพ</p>	<p>1.ให้ความความเข้าใจ</p> <p>2.ฝึกปฏิบัติผ่านการปฏิบัติงานจริงในรายวิชา</p>	<p>ใช้แบบประเมินที่มีการพัฒนามาแล้ว 4 ปี และถูกนำไปใช้กับทุกรายวิชาที่เป็นปฏิบัติการ ซึ่งการประเมินประกอบด้วย 4 ด้าน ดังนี้</p> <p>1.ด้านความรู้ความเข้าใจด้านคุณธรรม จริยธรรม</p> <p>2.ด้านเสียสละ จิตสาธารณะ</p> <p>3.ด้านเคารพในคุณค่าศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์</p> <p>4.ด้านทัศนคติที่ดีและความภูมิใจในวิชาชีพ</p> <p>ผู้ประเมิน ประกอบด้วย</p> <p>1.ตนเอง</p> <p>2.เพื่อน</p> <p>3.อาจารย์พี่เลี้ยง</p> <p>4.อาจารย์นิเทศ</p> <p>5.ผู้ป่วยหรือญาติผู้ป่วย</p> <p>วิธีการ</p> <p>ประมวลผลแล้วมีการสะท้อนกลับและการประเมินต่อเป็นระยะ</p>

มหาวิทยาลัยพะเยา

คุณธรรมจริยธรรม	วิธีการสอน	แบบวัด
<p>ความยุติธรรม</p>	<p>1.การบรรยายให้ความรู้ ความยุติธรรมและให้ผู้เรียนตอบโต้มีการถาม –ตอบ</p> <p>2.ยกกรณีศึกษาความยุติธรรมในการตัดสินคดี จำลองบทบาทสมมุติโดยใช้ภาพยนตร์ สื่อวิดีโอ เพื่อสะท้อนความคิดของผู้เรียน</p> <p>3.การยกตัวอย่างบุคคลต้นแบบ</p>	<p>1.แบบสังเกตพฤติกรรมโดยผู้สอน วัดจากการอภิปราย การนำเสนอ งาน เพื่อวัดทัศนคติทางด้านความยุติธรรม</p> <p>2.ข้อสอบปลายภาคแบบอัตนัย โดยสถานการณ์จำลอง</p>

	ทางด้านกฎหมายเพื่อให้มองเห็น ค่าของผู้อื่น	
--	---	--